



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
Community Organizations Development Institute (Public Organization)

๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร. ๐-๒๓๗๘-๘๓๐๐ โทรสาร ๐-๒๓๗๘-๘๓๔๒

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน

ตามที่ปัจจุบันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เป็นปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง โดยมีการเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ รวมทั้งมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านมานั้นขาดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างล่าช้า และการปราบปรามการทุจริตไม่สัมฤทธิ์ผล ถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหาดังกล่าวกลับมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส นั้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีความตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างและสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้หรือรับสินบนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวด้วย ฉะนั้น เพื่อให้ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน และเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งให้การดำเนินการในเรื่องต่อต้านการให้หรือรับสินบน เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สินบน หมายความว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะให้เพื่อตอบแทนผู้ที่ จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

ข้อ ๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุกระดับ ทุกคน ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเป็นการตอบแทนหรือจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และไม่ขอให้หรือรับว่าจะให้สินบน เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่มีส่วนในการสนับสนุนหรือยอมให้บุคคลในครอบครัวของตนดำเนินการดังกล่าวด้วย

(๒) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของสถาบัน เพื่อสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐานที่ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ช้อบบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๓) สถาบันต้องให้การคุ้มครองและยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิเสธการให้หรือรับสินบน และเมื่อผู้ปฏิบัติงานของสถาบันพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ให้แจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา โดยสถาบันจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสนั้น

(๔) ผู้บริหารทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และมีหน้าที่สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับองค์กร ชุมชน ขบวนการองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุกระดับ ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

(๕) การกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน ถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปฏิภาณ จุมผา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน